
สรุปรายงานการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 นายธีรพล  ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลบางปู ทีมคณะผู้บริหาร และ นายเจษฎา  แพงแสงไพศาล 
ปลัดเทศบาลต าบลบางปู พร้อมข้าราชการและพนักงานเทศบาลต าบลบางปู ร่วมประชาคมรับฟังความเดือดร้อน
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางปู โดยการจัดด าเนินโครงการประชุมประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566 
ได้จัดขึ้นเมื่อ 11 มีนาคม 2566 เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 5)  

 วัตถุประสงค์/ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของตนเอง ตลอดจนก าหนด
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม 
 ๒. เพ่ือให้ เทศบาลต าบลบางปู สามารถน าปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์ จัดท า
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566 อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 มีผู้เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู 12 ท่าน  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน หัวหน้า
สถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ผู้อ านวยการโรงเรียน    
ของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาอ่ืน ๆ จ านวน ๑๐-๑๕ คน หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕-๑๐ คน  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
คณะกรรมการกองทุน/กลุ่มอาชีพๆ จ านวน ๑๕-๒๐ คน  

 ความเห็นที่ประชุม 
 1. นางภุมรี  ทรัพย์ปราชญ์  อสม. ม.8 ทรัพย์ร่มเกล้า ขอเพ่ิมประปาและบ่อน้ าทิ้ง ซอยเพชรจรูญ 
 2. นายวัต นามสมุทร  ประชาชน ซอยบางปู 67 ขอให้ซ่อมแซมถนน ซอยบางปู 67  
 3. นางช านิ  อัจนารัศมี  ประชาชนอุ่นอารีย์ ขอกล้อง CCTV ภายในชุมชน 
 4. นางฉวีวรรณ  สมไทย  ประชาชน เสนอซ่อมแซมสนามออกก าลังกายและขอเครื่องออกก าลังกาย 
เพ่ิมเติม ซอยเทศบาลบางปู 65 ข้างมูลนิธิ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบและจะได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และไป
จัดท าเทศบัญญัติต่อไป 
 
 

/เทศบาล... 
 



-2- 

 เทศบาลต าบลบางปู ได้น าผลจากการมีส่วนร่วมไปด าเนินการตามมติท่ีประชุมดังนี้ 
 1. น าข้อมูลที่มีการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ จากประชาชนในพ้ืนที่มาสรุปอีกครั้ง มาเสนอผู้บริหาร
พิจารณาโครงการต่าง ๆ โดยจัดล าดับความเดือดร้อน ความจ าเป็น ความเร่งด่วนของโครงการน าเสนอที่ประชุม
และจะเร่งด าเนินแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป 
 2. จะมีการน าข้อมูลดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนต่อไป 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


